

# โรงแรมฮิลตัน พัทยา ชวนคุณมาสัมผัสเหนือระดับกับ ดีเจชั้นนำหลากหลายที่ฮอไรซันห้องอาหารและบาร์ ชั้น 34 ดีเจชื่อดังนำขบวนมาสร้างสีสันให้กับแหล่ง บันเทิงสุดฮิปของเมืองพัทยาฮอไรซัน ณ ฮิลตัน พัทยา

พัทยา ประเทศไทย - 1 มิถุนายน 2556 - ฮอไรซันห้องอาหารและบาร์สุดหรู บนชั้น 34 ดาดฟ้าของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ชวนคุณมาสัมผัสสุดแหวกกับดีเจชื่อดังระดับแนวหน้าของประเทศไทยที่จับเท้าเข้ามาร่วมสร้างสีสันและความสนุกตลอดเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 2556 กับแนวเพลงสุดฮิตมีสไตล์ทั้งดนตรีแจ๊สแนวใหม่ เฮาส์ ฟังก์ ที่ถูกผสมผสานทางดนตรีได้อย่างลงตัวให้คำคืนของคุณไม่เจียบเหงาอีกต่อไป



วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556 : เหนือระดับกับดนตรีแจ๊สแนวใหม่



ด้วยประสบการณ์กว่า 8 ปี DJ Duke ได้คัดสรรดนตรีแนวใหม่จากทั่วเอเชียเพื่อมาให้ชาวพัทยาได้ร่วมสัมผัสประกอบด้วยดนตรีแนว แจ๊ส โซล พร้อมโชว์จิงหะคึกคักตั้งแต่เวลา 21.30 น. เป็นต้นไป โดย 50 ท่านแรกที่เข้าร่วมงานจะได้รับฟรีค็อกเทลสุดป๊อบซีบรีส์ท่านละ 1 แก้ว

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 : เหนือระดับกับคลับดีเจสุดเพี้ยว



DJ Queen P ซึ่งเป็นหนึ่งในดีเจที่เข้ารอบสุดท้ายของการประกวด Pioneer Female DJ ประจำปี 2553 ร่วมสัมผัสสุนทริयरสถ้าหากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบแนวเพลงแบบดีพเฮาส์ โซล และ ฟังก์เฮาส์ ตั้งแต่เวลา 21.30 น. เป็นต้นไป โดย 50 ท่านแรกที่เข้าร่วมงานจะได้รับฟรีค็อกเทลสุดจัดแอ๊ปเปิ้ลมาร์ตินี่ท่านละ 1 แก้ว

## วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 : เหนือระดับกับแนวเพลงฮิปฮอป



DJ Tohmo จะมาพร้อมกับแนวเพลงฮิป ฮอป อิเล็กโทร และแนวเพลงสุดล้ำที่คุณไม่ควรพลาดในคืนวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 21.30 น. เป็นต้นไป โดย 50 ท่านแรกที่เข้าร่วมงานจะได้รับฟรีค็อกเทลสุดฮิปจากฮอไรซันท่านละ 1 แก้ว

## วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 : เหนือระดับกับดนตรีแนวเฮาส์



พบกับ DJ Ben ที่เป็นเสมือนหนึ่งในดีเจชื่อดังที่จะนำเสนอแนวเพลงสุดล้ำ อาทิ เฮาส์ เลาจน์ ฮิปเฮาส์ ตั้งแต่เวลา 21.30 น. เป็นต้นไป โดย 50 ท่านแรกที่เข้าร่วมงานจะได้รับฟรีเลย Vodka Red Bull ท่านละ 1 แก้ว

## วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556 : เหนือระดับกับดนตรีแนวฟังก์



DJ Freddy ตีมด้ากับดนตรีแจ๊สฟังก์ที่จะนำเสนอการผสมผสานลงตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบจากแนวเพลงแจ๊ส ลาดิโน และฟังก์ ตั้งแต่เวลา 21.30 น. เป็นต้นไป โดยฮอไรซันขอเสนอเครื่องดื่มราคาพิเศษตลอดคืน

ปลูกทุกจังหวะการเต้นของหัวใจพร้อมสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ จุดสูงสุดของหาดพัทยา พร้อมวิวพาโนรามาสุดสวยที่ฮอไรซันห้องอาหารและบาร์ ชั้น 34 โดยไม่เสียค่าเข้า